



ชี้ประเทศเจริญเคารพแต่เราขวนเล็ก..สุดท้ายมีแต่ปัญหา

บิ๊กตู่จะพวกแก๊ก.ม.

อนค.จ่อทำโพลส์แก้รธน. ขยาย'ชิมช้อปใช้'ถึง 15 พ.ย. ร้องบ.ป.ช.เชือด'พิเศษฐ'

“บิ๊กตู่” ชัดพวกขวนเล็ก ก.ม. เนะให้ดูประเทศ
เจริญมีแต่คนเคารพ ด้านฝ่ายค้านถล่มไม่จริงจังแก้
รธน. เลียมพรรคร่วมแสดงจุดยืน “ศรีสุวรรณ” ร้อง
ปปช.ฟัน “พิเศษฐ” ปกปิดทรัพย์สิน “คลัง” ไม่มั่นใจ
จีดีพีถึง 3% จ่อกระตุ้น ศก.เพิ่ม ขยายลงทะเบียน
“ชิมช้อปใช้” ถึง 15 พ.ย.

อ่านต่อหน้า 4

บิ๊กตู่

พรรคฝ่ายค้านจุดประเด็นการเมืองด้วยการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่เป็นหัวขบวนในการแก้ไข พร้อมทั้งไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างที่ว่าสังคมเรียกร้อง ตามเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศหรือไม่ และขอให้ทุกฝ่ายที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญทำตามขั้นตอนกฎหมาย

วันที่ 2 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ว่า ขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมกันทำความดีในวันนี้ รัฐบาลหวังว่าประชาชนจะให้ออกัสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงาม โดยเฉพาะเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน แต่ต้องช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางทุกที่

“ปัญหาของประเทศขณะนี้ไม่มีทั้งภัยแล้ง อุทกภัย ปัญหาฝุ่นละอองที่เอ็ม2.5 ที่ต้องแก้ที่ต้นตอ ทุกคนจะต้องรู้จักตัวเอง อย่างรวดเร็วทันใจต้องไปแก้เริ่มต้นจากตนเองก่อนที่เป็นต้นตอ แม้ว่าภาพรวมจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และมีกฎหมายควบคุมก็ตาม แต่ต้องช่วยกัน ทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบและเคารพกฎหมาย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เรายังกฎหมายไว้ให้ทำ หรือไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าไม่เคารพกฎหมายมันก็เลิกหมด ทุกประเทศที่เขาเจริญ เขาเคารพกฎหมายทุกตัว กฎหมายทุกตัวจริงๆ ต้องตามดูแลกัน แต่ที่ชวนกันเลิกกฎหมายหรือชวนแก้กฎหมายให้มากที่สุด ไม่รู้ย้อนทางกันอย่างไรไม่รู้เลย และการแก้ปัญหาอะไรก็ตาม ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาไม่ใช่ง่ายๆ หรือแก้เร็วๆ แล้วจบ ได้รับความชื่นชมแล้วจบ แล้วปัญหาจะเกิดอีกหรือไม่ ในวันหน้าก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละ เราต้องแก้วิถีการคิดใหม่

ใช้สติปัญญาแก้ทุกเรื่อง ประชาชนต้องมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้มแข็ง กฎหมายทุกตัวต้องใช้ได้ ถ้าทุกคนต่างลดการทำคามผิดก็ไม่เกิดขึ้นสักอย่าง ทุกอย่างจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็เดินหน้าไปเรื่อย ๆ

“เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาช่วยกันเถอะ ผมรับผิดชอบอยู่แล้ว โยนไปให้ใครไม่ได้ นายกฯ ต้องรับผิดชอบ แต่ช่วยผมหน่อยเท่าที่ตัวเอง ผมขอแค่นั้นแหละ และกรุณาฟังสิ่งที่ผมพูดบ้าง เจตนาของผมไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้น แต่จะให้ผมพูดคำหวานอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ ทุกคนชอบคำหวาน เสร็จแล้วนั่นก็คือยาพิษสำหรับท่าน การช่วยคนถ้าช่วยในทางที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือการให้ยาพิษ วันหน้าท่านก็ตายอยู่ดี ผมไม่ใช่คนแบบนั้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

● “เทพไท” ชี้ฝ่ายค้านอย่ากดดันนายกฯ

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ ในขณะนี้ว่า ต้องขอขอบคุณท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ออกมาประกาศว่าจะไม่เป็นตัวถ่วงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสปิริตที่งดงาม เมื่อตัดสินใจเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้ว ก็ต้องมีควมรับผิดชอบร่วมกัน และเมื่อมีการบรรจุเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก็ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัด ซึ่งระบุไว้ในข้อ 12 ว่า จะรับฟังปัญหา และศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากประชาชน เพราะฉะนั้นเป็นการกิจของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะต้องจับมือกันผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จให้เร็วที่สุด

ส่วนกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรคเคลื่อนไหวกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ ถีอธงนำแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนั้น ส่วนตัวเห็น



ว่า ควรให้อิสระและเคารพการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้สั่งกักพรรคการเมืองที่ชัดเจน ภารกิจนี้ควรเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะต้องจับมือกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะประสบผลสำเร็จมากกว่าต่างพรรคต่างเคลื่อนไหวกัน

● หมอวรงค์อัดพวกอ้างประชาธิปไตย

ส่วน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อธิบดีส.ส. พิชญ์โลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหา ดังนี้ “เป็นคนไทยหรือเปล่า ผมมีความรู้สึก ว่า ฝ่ายที่อ้างว่าประชาธิปไตย กำลังนำพาประเทศไทย ไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่คำนึงความต้องการพื้นฐานของประชาชน ทั้งๆ ที่เราเอาประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสิทธิเสรีภาพ แต่ฝ่ายดังกล่าวกลับไม่สนใจปัญหาที่ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกประชาชนที่รับรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เองช่วยทุกมาตรา ถ้าสุดท้ายก็จะนำประเทศไทยไปสู่การแบ่งแยกเพื่อเป็นสหพันธรัฐ ถ้าพวกท่านจริงจังต่อชาติ ท่านต้องตระหนักว่า ประชาธิปไตยของอังกฤษ อเมริกา รวมทั้งชาติต่างๆ ก็มีลักษณะเฉพาะของตนเอง หรือแม้แต่จีนยุคปฏิรูปสมัยเติ้ง เสี่ยวผิง ก็ยังมีการพรรคการเมืองสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน จนทำให้จีนพัฒนาเร็วมาก ดังนั้นประเทศไทยของเรา มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องมีประชาธิปไตยที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับไทยเรา

ถ้าท่านเป็นคนไทย ต้องตระหนักว่า ประชาชนเลือกพวกท่านเพื่อมาดูแลประเทศ ดูแลผลประโยชน์ประชาชน ไม่ใช่เข้ามาเสนอความคิดทำลายล้าง ประชาชนต้องการให้พวกท่านทำอะไรอีกมากมาย มากกว่าที่สร้างความแตกแยก รีบปรับแนวทางได้แล้ว ก่อนที่จะมีคำถามว่า เป็นคนไทยหรือเปล่า” นพ.วรงค์ระบุ

● “ธนาธร” ซัด บิ๊กตุ๋นไม่ถือธงแก้ไช ธรณ.

ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า คำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ มีความย้อนแย้งในตัวเองอย่างมาก มีปัญหาทั้งในเชิงหลักคิดและข้อเท็จจริง 3 ประการ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ เองต่างหากที่ไม่ทำตามกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ แต่เที่ยวบอกให้คนอื่นทำ ดังจะเห็นชัด การฉวยสัดขู่ปฏิญาณไม่ครบ, การแถลงนโยบายโดยไม่มีเจตจำนงที่มาจากเงิน และการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ ล้วนผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น นี่คือนิสัยย้อนแย้ง คือ บอกให้คนอื่นทำตามรัฐธรรมนูญ แต่ตนเองอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้

ส่วนข้อ 2.การที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการแก้รัฐธรรมนูญ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่ นี่คือนิสัยย้อนแย้ง เพราะถ้าย้อนไปตอนทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ท่านได้ถามประชาชนใหม่ วันนั้นที่ผ่านฉีกรัฐธรรมนูญนี้เป็นเรื่องตกลง พอประชาชนพรรคจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท่านกลับถามว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยหรือเปล่า และที่สำคัญก็เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์หลังยึดอำนาจด้วยว่า เตรียมการเรื่องรัฐประหาร 6 เดือน ซึ่งพอนับไปตอนนั้นสังคมไทยยังไม่มีเหตุการณ์ ยังไม่เดินไปสู่ทางตันด้วยซ้ำ หมายความว่าท่านเป็นคนวางแผนและมีส่วนร่วมกับกระบวนการที่ดูเหมือนทำให้ประเทศเป็นทางตันใช่หรือไม่ และ 3.กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนร่างเอง และวัตถุประสงค์รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ การสืบทอดอำนาจของ ศสช. รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้แก็กไชไม่ได้ในกระบวนการปกติ

● ทวงสัญญาพรรคร่วมแสดงจุดยืน

“การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่เอาด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น จึงอยากถามไปถึงพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคที่ชูนโยบายหาเสียงให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถผลักดันให้เรื่องนี้เข้าเป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ จะว่าอย่างไร จะมีทำอย่างไรต่อไป เมื่อชัดเจนแล้วว่าผู้นำของฝ่ายรัฐบาลที่ท่านเข้าร่วมด้วยนั้น ไม่เอาด้วยกับการแก้ไข” นายธนาธร กล่าว

นายธนาธร กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับอีกกรณีในการให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ คือ การเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้น ซึ่งขอกว่าการเลือกตั้งนี้จะนำมาซึ่งเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจจะทำให้เกิดความวุ่นวาย เรื่องนี้ต้องบอกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้ ที่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ตนได้ไปพบปะ พูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความเดือดร้อน ปัญหาทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคม ที่รัฐบาลไม่อาจแก้ไขได้ ดังนั้น เขาจึงมีสิทธิเลือกให้การลงคะแนน จ.นครปฐม เขต 5 เป็นมติมหาชน เลือกที่จะลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ไว้วางใจผู้นำแบบนี้ ไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้ ผ่านเสียงของการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 23 ตุลาคม นี้จะเป็นมติมหาชน โดยจะเริ่มที่ จ.นครปฐม เขต 5 เป็นที่แรก และจะลุกลามไปในทุกเขต ทุกจังหวัดที่มีการเลือกตั้งซ่อม

● เหน็บถ้ำไม่แก็กจะใส่ในนโยบายทำไม

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ มีท่าทีจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในนโยบายเร่งด่วนข้อ 12 ของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เรื่องนี้ถามพรรคเพื่อไทยไม่ได้ ต้องกลับไปถาม พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเมื่อไปใส่ไว้ในนโยบายเร่งด่วนเอง ไม่ได้มีใครไปจับบังคับ ถ้าไม่ทำก็ผิดรัฐธรรมนูญ เพราะแถลงเป็นนโยบายต่อสภา พล.อ.ประยุทธ์ ต้องกลับไปถามตัวเองก่อนว่า เรื่องนี้เหตุใดถ้าจะไม่แก็กไชแล้วไปเขียนในนโยบายเร่งด่วน และแถลงต่อสภาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังมีการตั้งกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก พรรคพลังประชารัฐก็เสนอด้วย เรื่องนี้ควรไปคุยกันเองให้รู้เรื่องก่อน โดย พล.อ.ประยุทธ์ ควรคุยกับตัว พล.อ.ประยุทธ์ ก่อน

เมื่อถามว่า แต่ภาพใหญ่การแก้ไขตอนนี้อยู่ที่ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นคนนำ คุณหญิงสุภารัตน์ กล่าวว่า เราไปเพื่อไปหารือ แต่เจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาชน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการบ่มเพาะความคิด เราเองก็โดนแทงหลังว่าเหมือนกันว่า ทำไม่ไม่เดินหน้าเสียที่ ในฐานะนักการเมือง สิ่งที่ต้องป้องกันมากที่สุดคือ ป้องกันไม่เกิดความวุ่นวายในประเทศ ผู้มีอำนาจก็ไม่แอบบีกับการที่ต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ ไปสภาก็ต้องเจอ นพ.ชลน่าน นายจิรายุ แต่เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่จะทำอะไรให้เข้าทางผู้มีอำนาจที่จะฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคต เราพยายามใช้วิธีการทางสภาแก้ไข ปัญหา อาจจะไม่ได้อะไรที่สะใจแฟนคลับได้มากนัก แฟนคลับก็บ่น แต่เราก็ต้องมีสติ ไม่ทำอะไรที่จะทำให้ข้างทางอีกฝ่าย แล้วเกิดความวุ่นวาย



● อนุสรณ์ชัด “บิ๊กตุ๋น” ไม่อยากแก้ธรร.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ไม่เห็นความคาดหวังของชนชั้นใดร่างรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อชนชั้นนั้น พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าไม่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน มาช่วยโหวต พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แบบครีโมทไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน ไม่มีสูตรการคำนวณ ส.ส. ที่ผิดเพี้ยน จนได้ ส.ส.เอื้ออาทร นึกไม่ออกว่า พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไร หลังเลือกตั้งพรรคพหุน พล.อ.ประยุทธ์มี ส.ส.ในสภาเป็นอันดับ 2 ลำพังการเสนอตัวจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคการเมืองอันดับ 1 ที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุดในสภา พิจารณาในแง่คุณธรรมจริยธรรม มารยาททางการเมือง มองมุมไหนก็ไม่ควรกระทำ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ทำ พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้าน ทราบมาตั้งแต่ต้นว่าถึงอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ก็จะไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญที่ตัวเองได้ประโยชน์ เสียประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย มีมาตรฐานสากล เป็นกติกาที่เป็นธรรม ไม่ใช่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์

“ที่นำตกใจคือ พล.อ.ประยุทธ์ ทนเห็นแฮชแท็ก #ประยุทธ์ออกไป กลับมาติด ‘เทรนดิงทวิตเตอร์’ ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่รู้สึกละไร ทั้งที่นั่นคือสัญญาณและสิ่งบ่งชี้ความรู้สึกของประชาชน ถึงวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์อาจจะหันไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นได้” นายอนุสรณ์ กล่าว

● “อนาคตใหม่” จ่อทำโพลล์แก้ธรร.

น.ส.พรรณีการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่พรรคอนาคตใหม่จะจัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 6,000 ตัวอย่างว่า ขณะนี้กำลังวางกรอบการทำงาน โดยผลโพลล์จะเป็นแนวทางในการทำงานของเราต่อไป และอาจมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะเรื่องการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เราพูดกันว่ามีความสนใจ แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าคนไม่สนใจ หรือไม่สำคัญเท่าปัญหาปากท้อง ต่างฝ่ายต่างหาคำพูดที่จะยืนยันว่าฝ่ายของตัวเองถูกต้อง ซึ่งเสียงกัน

ไปมากไม่ได้ประโยชน์ โพลล์จะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี หากจำกันได้ ก่อนการเลือกตั้งเคยมีการสำรวจโดยสื่อมวลชนหลายสำนัก พบว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการที่เกือบทุกพรรคการเมืองในตอนนี้ออกมาแสดงความเห็นสอดคล้องกัน อย่างน้อยที่สุดคือเห็นด้วยให้มีการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นข้อชี้วัดได้ระดับหนึ่งแล้ว เพราะพรรคการเมืองย่อมต้องประเมินว่าประชาชนคิดไปทางไหน

● “ข้อ” ข้องใจเลือกตั้งจนครบปฐมจตุวันพุธ

น.ส.พรรณีการ์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม ว่า เท่าที่จำความได้ คนในช่วงอายุเดียวกันไม่เคยมีการเลือกตั้งที่จัดในวันธรรมดามาก่อน เพราะสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมา คือ จัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ นอกจากนี้ภายในกรอบเวลา 45 วัน ที่ กกต.กำหนด มีวันอาทิตย์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามวันที่ 20 ตุลาคมก่อนจะสิ้นสุดเวลา 45 วัน ที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ แต่ไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรที่กำหนดเป็นวันธรรมดา อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นวันหยุดราชการก็จริง แต่ก็หยุดเพียงแค่วันเดียว โรงงานบางแห่งหรือบริษัทเอกชนบางที่อาจเปิดทำงาน เช่นเดียวกับนักเรียน นักศึกษาที่อาจติดกิจกรรมของสถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการ ทำให้ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาเลือกตั้งได้ เอกชนบางบริษัทอาจเปิดให้พนักงานทำโอที และด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ คงไม่มีใครทิ้งโอทีเพื่อมาเลือกตั้ง

● เปรียบประชามติเอา-ไม่เอา “บิ๊กตุ๋น”

เมื่อถามว่า กังวลในส่วนของคนรุ่นใหม่
อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

บิ๊กตุ๋น

ที่เป็นฐานเสียงของพรรคหรือไม่ น.ส.พรรณีการ์กล่าวว่า ไม่กังวล เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราแสดงให้เห็นแล้วว่า ฐานของเราไม่ใช่เพียงคนรุ่นใหม่เท่านั้น กลุ่มแรงงาน และคนในเมืองก็พื้นฐานเสียงที่สำคัญของเราเช่นกัน ขณะที่ อ.สามพราน นั้น มีความหลากหลาย ทั้งโรงงาน สวม หรือเขตเมือง และเราเองหาเสียงต่อเนื่องและทำได้น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม กกต.เองต้อง

ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิเหล่านี้ด้วยเช่นกัน การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่การได้ตัว ส.ส.เขต 5 แต่เป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านกระบวนการประชาธิปไตย ว่าเอาหรือไม่เอารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนกับการทำประชามติ กลายๆ หลังจากที่มีรัฐบาลใหม่ ขอให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ

● “วัน” เชียร์ “บ้านใหญ่” ล้มล้มหวาน

วันเดียวกัน นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย โพสต์รูปภาพที่ถ่ายร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา และนายเฉลิมชัย สะสมทรัพย์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ว่า “ผมเชียร์บ้านใหญ่ครับ!!! #คนละพรรคแต่พวกเดียวกัน” ซึ่งเมื่อมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ในทำนองว่าทีมของพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ฝ่ายรัฐบาลนั้น นายวันได้ตอบกลับไปว่า “ผมสนิทส่วนตัวกับตระกูลนี้”

สำหรับโพลล์ของนายวัน สืบเนื่องจากการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก นางจุมพิตา จันทระจร อดีต ส.ส.เขต 5 นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ลาออกเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมจะมีขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ โดยนายเฉลิมชัย สะสมทรัพย์ ได้ลงสมัครในนามพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

● “เสรีพิศุทธิ์” ไม่เลิกจัดหนักกรรมนัส

ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมตรวจสอบการปลอมวุฒิการศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่นายสมชาย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. จะเข้ามามีส่วนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายสมชายเป็นผู้ที่หวังดีกับบ้านเมือง เมื่อเห็นความไม่สุจริต หรือไม่ถูกต้อง จึงต้องเข้ามาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเรื่องนี้แก่ กมธ.ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับที่ กมธ.กำลังดำเนินการอยู่

● ลั่นล่าหลักฐานปลอมวุฒิปลอม

ส่วนกรณีนี้ ร.อ.ธรรมนัสแจ้งว่ายังไม่ให้



ความสำคัญกับการเข้ามาซึ่งแรงต่อ กมธ.นั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เรียนเชิญ ร.อ.ธรรมนัส มาให้ข้อมูล เพราะตามขั้นตอนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงเชิญผู้ที่ถูกร้องมาให้ข้อมูล นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัสยังมีเรื่องยาเสพติดที่กำลังดำเนินการควบคุม และกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ โดยขณะนี้ เป็นช่วงรอยต่อปีงบประมาณ และความจริงคือช่วงที่ต้องเริ่มต้นงบประมาณใหม่ แต่การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ยังไม่เข้าสู่สภา ทำให้การนำงบประมาณมาใช้ก็ลำบาก ทาง กมธ.ก็แจ้งไปว่าหากยังใช้งบประมาณไม่ได้ ก็ขอใช้เงินส่วนตัวออกไปก่อนก็ได้ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศของคณะทำงาน เพราะช่วงที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หากใครไปราชการก็ยืมเงินไปก่อนแล้วค่อยนำไปเสริมจายืมที่หลัง

● “สมชัย” ปูดเจอแก๊งค้าวุฒิปลอม

ขณะที่ นายสมชัย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าให้ข้อมูลต่อ กมธ.ป.ป.ช. ว่า ก่อนหน้านั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งสืบค้นต้นเรื่องมาจากกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส กรณีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก โดยพบว่าประเด็นที่เกิดขึ้น อาจมีขบวนการค้าวุฒิการศึกษาปลอม และ ร.อ.ธรรมนัสอาจเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าว ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัสเคยนำเอกสาร อาทิ ปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ของมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย มาแสดงต่อสื่อมวลชนนั้น เป็นเพียงเอกสารเทียบเท่า ไม่ใช่ปริญญาบัตรและทรานสคริปต์

“แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตีที่เคยกกล่าวถึง เป็นเพียงบริษัทเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อกระบวนการค้าวุฒิการศึกษาปลอม แม้จะถูกรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นเพียงระดับอนุบาลเท่านั้น ส่วนที่ ร.อ.ธรรมนัสเคยระบุว่าได้ทำวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผ่านวารสารนั้น จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเพียงการตีพิมพ์ในวารสารที่ทำขึ้นปลอม” นายสมชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม นอกจากกรณี ร.อ.ธรรมนัส ยังมีกรณีวุฒิปริญญาของของนายคชาเทพ เดชะเดชเรื่องกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังไทยรักไทย ด้วย อย่างไรก็ตามกรณีของขบวนการค้าวุฒิการศึกษาปลอมนั้น กรณีของ ร.อ.ธรรมนัส หากไม่ทราบว่าคุณปลอมถาวร ร.อ.ธรรมนัสคือผู้เสียหายที่ควรแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หาก ร.อ.ธรรมนัสทราบและไม่ดำเนินการ

ใดๆ จะถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ

● ศรีสุวรรณจ่อร้องป.ป.ช.เชือด“พิเชษฐ”

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่งที่ผ่านมานั้น สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ทยอยตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.ต่างๆ พบข้อสงสัยในบัญชีทรัพย์สินของ นายพิเชษฐ สติธราวัล หัวหน้าพรรคประชารธรรมไทย ซึ่งได้ยื่นแจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายประการ โดยเฉพาะการเป็นกรรมการหรือถือหุ้นในบริษัทที่ยังไม่ได้ชำระบัญชีและหรือยังไม่ได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทไม่ครบถ้วนตามหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งนายพิเชษฐรายงานว่า ถือหุ้นในบริษัทร้างจำนวน 5 บริษัท แต่ข้อเท็จจริงจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า นายพิเชษฐถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ถึง 7 บริษัท รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งว่า มีบัตรเครดิตหรือการเบิกเงินเกินบัญชีตามแบบหรือหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนด ทั้งนี้ อาจจะเข้าข่ายจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยสมาคมจะไปยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบในวันพุธที่ 3 ตุลาคม เวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามม้าหน้า จ.นนทบุรี

● “ชวน” รอกกต.ชี้ขาดสถานะ“นวัธ”

ที่สวนสันติชัยปราการ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีให้สัมภาษณ์ว่า กกต.มีมติให้นายนวัธ เตชะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตและไม่ให้ประกันตัว ขาดคุณสมบัติ เป็น ส.ส.แล้ว โดยไม่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ข้อมูลดังกล่าวทราบรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ แต่ทาง กกต.ยังไม่มีการประชุมเรื่องจึงต้องรอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือจนได้ข้อสรุปก่อน

● “อุตตม”ไม่มั่นใจจิตพิปนี้ถึงร้อยละ 3

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้พิพช.เรทติ้งส์ (บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ) ปรับลดอันดับ

ความน่าเชื่อถือและไม่เพิ่มอันดับเครดิตให้แก่หลายประเทศ แต่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พิพช.ปรับอันดับเพิ่มขึ้นจาก Stable (อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง) เป็นบวก สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต ขณะเดียวกัน ตัวเลขการยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามในส่วนของเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3 ตามคาดการณ์เอาไว้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ภาคการส่งออก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมาก รัฐบาลจึงประสงค์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งมาตรการจิมช้อปใช้เงินเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้น ยอมรับว่าไม่ใช่มาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด หลังจากนี้อาจจะมีมาตรการอื่น ๆ ตามมา ต้องขอหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนด้วย

● ขยายจิมช้อปใช้ถึง15พ.ย.

เมื่อถามว่าจะมีมาตรการจิมช้อปใช้เฟส 2 หรือไม่นั้น นายอุตตม กล่าวว่า ขอเวลาประเมินผลมาตรการจิมช้อปใช้เฟสแรกก่อน คาดได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเจตนาว่าปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมมาพิจารณาประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 10 ล้านราย ในจำนวนนี้พบว่า มีผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามเงื่อนไขประมาณ 2 แสนรายต่อวัน หรือรวม 2 ล้านราย ดังนั้น กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะครบ 10 ล้านราย จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส่วนผู้ลงทะเบียนแล้วสามารถนำเงิน 1,000 บาทไปใช้ในจังหวัดที่เลือกไว้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ขณะที่ความคืบหน้าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เสรจจากับรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่มีความสนใจ และต้องการระดมเงินลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของกระทรวงคมนาคม ทั้งกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นต้น โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนต้นปี 2563

● “จิมช้อปใช้”ช่วยกระตุ้น0.2-0.3

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6444

Col.Inch: 418.32 Ad Value: 736,243.20

หน้า: 1(กลาง), 4, 15

PRValue (x3): 2,208,729.60



คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: บิ๊กตุ๋นจะพวกแก็ก.ม.

วันเดียววัน นายสรณแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า สศค. คาดหวังจะมีเม็ดเงินจากยอดใช้จ่ายจากโครงการชิมช้อปใช้ราว 6 หมื่นล้านบาทไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นจีดีพีขึ้นให้สามารถขยายตัวได้เพิ่ม 0.2-0.3% โดยจำนวน 6 หมื่นล้านบาทดังกล่าวนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรกจะมาจากการแจกเงิน 1,000 บาทให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านราย เป็นเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท และส่วนที่สองจะมาจากการใช้จ่ายจากเงินในกระเป๋าของประชาชน ซึ่งเรคาดว่าจะมีการใช้จ่ายราว 3 ล้านราย คิดเป็นยอดใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 1.35 หมื่นบาท รวมเป็นเงิน 5 หมื่นล้านบาท

นายสรณ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบสิทธิผู้ลงทะเบียน 7 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับสิทธิ 5.53 ล้านราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 6 วันแรกได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันสิทธิแล้วจำนวน 4.72 ล้านราย สำหรับอีก 8.14 แสนราย จะได้รับภายในวันนี้ ทั้งนี้ มีผู้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 3.9 ล้านราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 2.71 ล้านราย มีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 8.21 แสนราย และที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง 1.1 ล้านราย ในการใช้จ่าย 5 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7 แสนราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 628 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 621 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 50% หรือประมาณ 330 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่ายประมาณ 98 ล้านบาท ร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 183 ล้านบาท และจากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 142 ล้านบาท หรือเพียง 22% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

● ธนกรชัดฝ่ายค้านจ้องโจมตี “ชิมช้อปใช้”

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิมช้อปใช้” ว่า มาตรการดังกล่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ

บรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรรายย่อย รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงในระดับมหภาค ภูมิภาค และฐานราก เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกระจายเม็ดเงินลงไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อผลักดันไม่ให้เศรษฐกิจชะลอตัว และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากอุปสงค์ภายในประเทศผ่านการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้าง

“การส่งเสริมให้คนไทยจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นผ่านการท่องเที่ยวในประเทศจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการบริโภค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญ และจะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวและขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมแกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดาธรรม ฤทธิรักษ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย ต่างออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยนายทุน ช่วยคนรวย ทั้ง ๆ ที่ประชาชนได้ประโยชน์ เหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ตั้งข้อสังเกตว่า อะไรที่รัฐบาลทำแล้วเกิดผลตอบรับที่ดีต่อประชาชน ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยหมด ซึ่งน่าเศร้าใจมากที่มีวิธีคิดแบบนี้ที่สำคัญ รัฐบาลไม่ได้ผลถ่วงเหมือนที่ฝ่ายค้านเคยทำในอดีต ไม่ว่าจะเป็นโครงการจำนำข้าว และบ้านเอื้ออาทร ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน จะไม่ทำเพื่อยนายทุนเด็ดขาด” เลขานุการ รมว.คลัง ระบุ

● “เพื่อไทย” ไลบีเปลี่ยนหน.ทีมศก.

น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพล เนื่องในโอกาสรัฐบาลทำงานครบรอบ 3 เดือน ที่พบว่า ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลสอบตกในทุกด้านว่า ถือเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากเทียบกับผลสำรวจก่อนหน้านี้นั้นคือเดือนสิงหาคม จะพบว่า จากคะแนนนิยมที่ได้ประมาณ 4 เดิม 10 พอมานี้เดือนที่สามคือเดือนกันยายน

กลับลดลงไปอยู่ระดับ 3 เดิม 10 ซึ่งแทบจะไม่มีรัฐบาลใด ที่ได้คะแนนนิยมตกต่ำขนาดนี้มาก่อน เช่น ผลงานนายกรัฐมนตรื ประชาชนให้ 3.92 คะแนน ลดจากเดือนสิงหาคม ที่ได้ 4.63 คะแนน ผลงานรัฐบาลในภาพรวม ได้ 3.90 คะแนน ลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ได้ 4.56 คะแนน การแก้ปัญหาค่าครองชีพได้ 3.64 คะแนน จากเดือนที่แล้วเคยได้ 4.08 คะแนน การแก้ปัญหาราคาสินค้า ได้ 3.33 คะแนน ลดลงกว่าเดือนสิงหาคมที่เคยได้ 3.86 คะแนน หรือผลงานแก้เศรษฐกิจได้ 3.64 คะแนน ลดลงจากเดือนก่อน ที่ได้ 4.09 คะแนน ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น “หัวหน้าทีม” ซึ่งแม้จะพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ แต่ก็ยังเป็นเพียงสูตรและวิธีการแบบเดิมๆ ที่ใช้มาแล้วกว่า 5 ปี จึงไม่บังเกิดผลในภาพรวม

“วันนี้ต้องยอมรับว่า ประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋า หรือถ้ามีเงินแต่ก็ไม่กล้าลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินแบบฟรีๆ ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแจกเงินให้ไปเที่ยว ชิมช้อปใช้ แม้พอจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง แต่เป็นการออกมาตรการแบบรายวันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดูได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงในทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว การส่งออก หรือตัวเลขจีดีพี จึงไม่แปลกที่ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะพยายามเรียกร้องความเชื่อมั่นแค่ไหน แต่เสียงตอบรับก็ยังเหมือนเดิม ตอนนั้นจึงเหลือเพียงทางเดียวที่พอจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ นั่นคือ ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เพราะต้องยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่ใช่ความหวังใหม่ของคนไทยอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเพียงความหวังหมด เพราะได้พิสูจน์ผลงานมากกว่า 5 ปี แต่ยังไม่มีความโดดเด่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น” น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล กล่าว

● จ่อเปิดทรัพย์สิน “กรม.บิ๊กตุ๋น”

รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า ในวันพุธที่ 9 ตุลาคมนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการเปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6444

Col.Inch: 418.32 Ad Value: 736,243.20

หัวข้อข่าว: บิ๊กตู่จะพวงแก๊ก.ม.

หน้า: 1(กลาง), 4, 15

PRValue (x3): 2,208,729.60



คลิก: สีสี่



■ จิตอาสา ■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม
พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สวน
สันติชัยปราการ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.



รมช.มหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินไปแล้วเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.

นอกจากนี้ ยังจะได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 ราย อาทิ นายอภิรักษ์ โกษะสุวรรณ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชษฐ คุ้มคงเวโรจน์ อดีต รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรมว.สาธารณสุข นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ อดีต รมว.คลัง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีต รมว.พลังงาน น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร อดีต รมช.พาณิชย์ พร้อมกันนี้ยังจะเปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ใหม่อีก 1 ราย คือ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ในส่วนของ น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่คณะกรรมการป.ช.มีมติไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ให้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการยื่นเข้ามา

● “จำนวิ” โผล่สภาคัดตามคดี

ที่รัฐสภา นายสิริวิทย์ เสรีวิวัฒน์ หรือ จำนวิ นักเคลื่อนไหว เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการกรณีสืบสวนถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยนายสิริวิทย์ กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว เพียงแต่ยังมีบาดแผลสาหัส เนื่องจากกระทบกระเทือนอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการหลายฝ่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจท้องที่และนครบาล ซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษ และเรื่องเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการพิเศษแล้ว แต่เรื่องผ่านไปเกือบ 3 เดือนแล้ว ยังไม่เห็นวี่แววของตัวคนร้าย วันนีจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเร่งติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิด

ด้านนายปิยะบุตร กล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นเพราะนายสิริวิทย์โดนทำร้ายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องใหญ่ เพราะคนธรรมดาจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างออกอากในช่วงเวลากลางวัน และยังมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ แต่ 3 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าทางคดี ดังนั้นคณะกรรมการจะรับเรื่องและดำเนินการตามกฎหมายที่สามารถทำได้ ตามรัฐธรรมนูญ โดยจะได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และหวังว่ากรณีแบบนี้จะเป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้น บุคคลใดที่คิดเห็นทางการเมืองแบบใด จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างแบบใด ก็ไม่ควรโดนทำร้ายในลักษณะเช่นนี้ เพราะเป็นเพื่อนร่วมชาติ

● “ชัชชาติ” ลั่นไม่เคยทรยศ “เพื่อไทย”

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีแนวคิดจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระ เพราะสามารถทำงานได้กับทุกภาคส่วนมากกว่าลงในนามพรรคการเมือง โดยยืนยันไม่ได้มีความขัดแย้งหรือคิดทรยศพรรคเพื่อไทย และยังคงให้เกียรติพรรคเสมอ เพราะเกิดมาจากพรรคเพื่อไทย แต่การทำงานกรุงเทพฯ ต้องเป็นการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย และการทำงานในนามอิสระ จะช่วยหาแนวร่วมคนที่มาร่วมทำงานได้ง่ายขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนกรุงเทพฯ เมื่อการเมืองไม่ใช่เฉพาะพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง

นายชัชชาติ กล่าวว่า ในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ชัดเจน ก็ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเตรียมจะจัดทำโพลล์สำรวจความคิดเห็นว่าคนกรุงเทพฯ ต้องการผู้ว่าฯ แบบไหน โดยจะทำให้เป็นระยะตามสถานการณ์ หากมั่นใจว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะชนะการเลือกตั้งก็จะลงสมัคร แต่หากไม่ได้รับการตอบรับก็จะพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าได้ไปพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเรื่องการลงสมัครนั้น นายชัชชาติ มองว่าข่าวดังกล่าวเป็นการใส่ใจให้รายตนเอง ยืนยันไม่เคยไปพบหารือกับแกนนำพรรคโดยรวมถึงคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่